

ข่าวเลขที่ ๑๐๕

๒ กันยายน ๒๕๕๖

กรมการค้าภายในเข้มตรวจโรงบรรจุและร้านค้าก๊าซหุงต้มทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากการปรับราคา ก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนทั่วประเทศ กิโลกรัมละ ๐.๕๐ บาทต่อเดือน ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย เป็นต้นไป กรมการค้าภายในได้ศึกษาผลกระทบจากการปรับราคา ก๊าซหุงต้ม พบว่า ครัวเรือน หากมีปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มถึง ๑๕ กิโลกรัม/เดือน ภาระค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้น เพียง ๗.๕๐ บาท/เดือน สำหรับอาหารปรุงสำเร็จ (ร้านก๋วยเตี๋ยว/ร้านอาหารตามสั่ง) ปริมาณการใช้ถึง ๑๕ กิโลกรัม/๓๐๐ บาท/จาน ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพียง ๐.๐๒๕ บาท/ชาม/จาน เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล โดยจัดเจ้าหน้าที่ออก ติดตามและตรวจสอบร้านค้าปลีกก๊าซหุงต้มให้จำหน่ายในราคาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายในราคาสูงเกินสมควร หากพบว่ามีร้านค้าก๊าซรายใดจำหน่าย ก๊าซหุงต้มบรรจุถึงในราคาสูงเกินสมควร จะดำเนินการตามกฎหมาย ตามมาตรา ๒๙ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี ปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้ง เชิญผู้ค้าก๊าซ สมาคมแก๊สปิโตรเลียมเหลว (ร้านค้าปลีกก๊าซหุงต้ม) กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหารือเพื่อ พิจารณาแนวทางการกำกับดูแลราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้มบรรจุถึงให้เหมาะสมและเป็นธรรม ต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบปริมาณ ณ โรงบรรจุ ก๊าซหุงต้มบรรจุถึงและร้านค้าก๊าซหุงต้มบรรจุถึงทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบ แล้ว ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ แบ่งเป็น โรงบรรจุก๊าซหุงต้มบรรจุถึงทั่วประเทศ จำนวน ๑๓,๕๐๐ ถึง และร้านค้าก๊าซหุงต้มบรรจุถึง ในกทม.และปริมณฑล จำนวน ๒๗๑ ราย ๔,๔๒๗ ถึง และในภูมิภาค จำนวน ๑๓๖ ราย ๗,๐๔๙ ถึง พบกระทำผิด ๕ ราย จำนวน ๑๗๘ ถึง

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะเวลา ๑ ปี ที่ก๊าซหุงต้มบรรจุถึงมีการปรับ ราคาทุกเดือน กรมการค้าภายในจะจัดสายตรวจพิเศษเพื่อตรวจสอบปริมาณและเรื่องร้องเรียน จำนวน ๖ สาย และสายตรวจพิเศษเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และการปิดป้ายแสดงราคา จำนวน ๙ สาย เป็นประจำทุกวัน ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือการกระทำผิด สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน ๑๕๖๙ หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายทันที